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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2565  คร้ังที่ 1/2565 
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
****************************** 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวรรณา  ไชยแก้ว ประธานสภา อบต. วรรณา  ไชยแก้ว 
2 นายสญัชาติ  สีหาบุตร รองประธานสภา อบต. สัญชาติ  สีหาบุตร 
3 นายทวปี  บญุมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ทวีป  บุญมา 
4 นายสายนัต์  ชา่งสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สายันต์  ชา่งสาร 
5 นายไพโรจน์  สุกาวนิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ไพโรจน์  สุกาวนิ 
6 นายยะวะเรต  กันยาโม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ยะวะเรต  กันยาโม้ 
7 นายสวุรรณ์  ทานา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 สุวรรณ์  ทานา 
8 นายวีระ  อยูบุ่รี เลขานุการสภา อบต. วีระ  อยู่บุร ี

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายนิเวช   ดงหงษ ์ นายก อบต.สามเมือง นิเวช  ดงหงษ ์
2 นายเทิน  สุขนอก รองนายก อบต.สามเมือง เทิน  สุขนอก 
3 นางละมุล  ปุริมาตร รองนายก อบต.สามเมือง ละมุล  ปุริมาตร 
4 นายนิวัธ  ยะปะเต เลขานุการ นายก อบต.สามเมือง นิวัธ  ยะปะเต 
5 นางสมส่วน  ดงหงษ ์ ครูโรงเรียนบ้านแฝก สมส่วน  ดงหงษ ์
6 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าส านักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 
7 นายพสธร  หมุยเฮบัว ผู้ใหญ่บ้านโนนส าราญ พสธร  หมุยเฮบัว 
8 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อ านวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 
9 นางสาวธิดารัตน์  เกตุพงษ์ นักวิชาการศึกษา ธิดารัตน์  เกตุพงษ ์

10 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผอ.กองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ
11 นายสุรนิทร์  ยะปะเต นายช่างโยธา สุรินทร์  ยะปะเต 
12 นางลัดดา  อภิรักขิตบุญญา  ผอ.รพ.สต.โนนกอก ลัดดา  อภิรักขิตบุญญา 
13 นางสาววไิลพร  คิดเห็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ วิไลพร  คิดเห็น 
14 นางสาวชลลดัดา  ทดัไทย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ชลลัดดา  ทัดไทย 
15 นางจริยา  สุขุนา เจ้าพนักงานพัสด ุ จริยา  สุขุนา 
16 นางศุภลักษณ์  บุญมา นักวิชาการเงินและบัญช ี ศุภลักษณ์  บุญมา 
17 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนร ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
18 นางขวัญเรือน  เขียนนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ขวัญเรือน  เขียนนอก 

- ส ำเนำ - 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง กล่าวเชิญประธานสภาฯ  จุดธูป เทียน บชูา
พระรัตนตรัย  ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธาน แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายวรรณา  ไชยแก้ว 1.1 การตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 
(ประธานสภาฯ) 2565 ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ฝ่ายบริหาร สมาชิก อบต.  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ 

พนักงานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเครื่องดื่มในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจ าจุด
บริการ โดยในเขตพื้นที่ต าบลสามเมืองไม่พบการเกิดอุบัติเหตุครับ 

 1.2 ช่วงนี้โรคไวรัสโควิด-19 ก าลังระบาดเป็นจ านวนมาก ขอให้ทุกท่านดูแลและป้องกัน 
 ตนเอง  สวมหน้ากากอนามัย หม่ันล้างมือ เว้นระยะห่างครับ   
นางสมส่วน  ดงหงษ์ -โรงเรียนบ้านแฝกจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จึงอยากจะขอความ 
(ครู รร.บ้านแฝก) อนุเคราะห์ให้ทาง อบต.สามเมือง ช่วยด าเนินการพ่นหมอกควันในการก าจัดลูกน้ ายุงลายก่อน

ท าการเปิดภาคเรียนด้วยค่ะ 
นายพสธร  หมุยเฮบัว -จากปัญหาที่ได้เสนอเข้าที่ประชุมเม่ือครั้งที่แล้ว ทาง อบต.สามเมือง ได้เข้าด าเนินการแก้ไข 
(ผญบ.หมู่ 4) ปัญหาให้เป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีบางจุดที่ช ารุด 

ระบบประปา ก็ได้ด าเนินการซ่อมแซมบางส่วน ท าให้น้ าไหลสะดวก และลดฝุ่นตะกอน      
ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรล าบาก ก็ได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท าให้การสัญจร
สะดวกมากข้ึน และอยากจะฝากทาง อบต.สามเมือง ช่วยดูแลในเร่ืองของการขยายเขตประปา 
เดินท่อเมนไปยังบ้านที่มีการขยายตัวออกไปเพิ่มมากขึ้น สายบ้านแฝกไปบ้านเมืองสูง และ
บริเวณด้านหลัง ศพด.บ้านแฝก-โนนส าราญ มีน้ าท่วมขัง อยากจะขอให้ช่วยน าดินไปถมใน
บริเวณดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง และด าเนินการพ่นหมอกควันให้กับ ศพด.บ้านแฝก -
โนนส าราญ เช่นเดียวกับทางโรงเรียนครับ 

 
 
 
 

19 นางกัลยกร  มีสงูเนิน นักทรัพยากรบุคคล กัลยกร  มีสูงเนิน 
20 นายประยุทธ  พระเรียง นายช่างโยธา ประยุทธ  พระเรียง 
๒1 นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน อภิญญา  ขอมั่นกลาง 
22 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 
23 นางสุภาวดี  แสนภูม ิ นักพัฒนาชุมชน สุภาวดี  แสนภูม ิ
24 นางสาวพิมพพ์จี  แวะสนัเทียะ นักวิชาการเกษตร พิมพ์พจี  แวะสนัเทียะ 
25 นายวีระพงษ์  มาปะโท คนงาน วีระพงษ์  มาปะโท 
26 นางสาวดลภา  โยธะการ ี เจ้าพนักงานธุรการ ดลภา  โยธะการ ี
27 นายธรากร  สอ้อนกลาง คนงานทั่วไป ธรากร  สอ้อนกลาง 
28 จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กิตติ  สีม่วง 
29 นางสาวสุฑามาศ  เนตรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ สุฑามาศ  เนตรวงษ ์
30 นายสวุัฒน์  วรรณปะกา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 
31 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
32 นายศิริพงษ์  พนัธุ์สวัสดิ ์ คนงาน ศิริพงษ์  พันธุ์สวสัดิ ์
33 นายพฒุิพงศ์  หมุยเฮบัว คนงาน พุฒิพงศ์  หมุยเฮบัว 
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นายนิเวช  ดงหงษ์ -ส าหรับการพ่นหมอกควันให้กับทางโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต าบลสามเมือง ก็ 
(นายก อบต.สามเมือง) จะด าเนินการพ่นก่อนการเปิดภาคเรียนครับ 
 -ไฟฟ้าสาธารณะหากมีจุดใดที่ช ารุดขอให้ทางผู้น าแจ้งและขอรับวัสดุอุปกรณ์ได้ที่กองช่าง และ

หากด าเนินการซ่อมแซมเองได้ก็จะสะดวกและรวดเร็ว แต่หากไม่มีช่างในหมู่บ้านขอให้แจ้งเพื่อ
ทาง อบต.สามเมือง จะเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมให้ครับ 

 -การขยายเขตระบบประปา ทาง อบต.สามเมือง ก็จะด าเนินการให้หากไม่ได้ในปีงบประมาณนี้ 
ก็จะด าเนินการให้ในปีงบประมาณถัดไปครับ 

 -ช่วงนี้ถนนสายมิตรภาพมีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ท าให้มีสภาพการจราจรที่ติดขัด ทาง 
อบต.สามเมือง จึงได้ท าการซ่อมแซมถนนทางเลี่ยงโดยให้เข้ามาในหมู่บ้านไปอ าเภอบัวลาย 
และติดตั้งป้ายบอกทางเลี่ยงเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้เส้นทางดังกล่าวครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565  
นายวรรณา  ไชยแก้ว ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่  
(ประธานสภาฯ) 1/2565 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการ

ประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มี เสนอ) เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -รับรอง 7 เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
นายวรรณา  ไชยแก้ว 3.3 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2565  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
(ประธานสภาฯ)   ชี้แจงรายละเอียด และข้อระเบียบในการจ่ายขาดเงินสะสมต่อที่ประชุมให้ทราบครับ  
นายวีระ  อยู่บุรี -ตามที่ทางคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเพื่อขออนุมัติ จากสภาฯ จ่ายขาดเงินสะสม โดยขอ 
(เลขานุการสภาฯ) ชี้แจงเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุน
เศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ 

  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้
ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5. ด้านการศึกษา และอาศัยอ านาจ
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ    
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดย
ค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง  

ฯลฯ 
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ทั้งนี้ขอให้ทางสภา อบต. สามเมือง ได้พิจารณาโครงการดังกล่าวที่เสนอ  เพราะมี
ความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรต าบลสามเมือง  

นางสาวเฉลา  กมลเพชร -อบต.สามเมือง ได้พิจารณาตรวจสอบงบประมาณ ซึ่งปรากฏว่ามีเงินสะสมเพียงพอ 
(ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.สามเมือง) รายละเอียด ดังนี้ 
    เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564      จ านวน   18,147,166.96 บาท  
        หัก  กันเงินค่าใช้จ่ายที่กันไวจ้่ายตามระเบียบฯ      จ านวน     7,000,000.00 บาท 
          ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% ของเงินสะสมคงเหลือ  จ านวน     1,114,716.69 บาท
                 รวมหักจ านวน   8,114,716.69 บาท 

        คงเหลือให้จ่ายขาดจากเงินสะสมทั้งสิ้น    จ านวน   10,032,450.27 บาท   
ซึ่งสามารถใช้ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน ฯ ของ อบต. พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบนี้ 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน    
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย
และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย
จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่
ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสม
หรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    ฯลฯ 
 

นายนิเวช  ดงหงษ์ -ทางคณะผู้บริหารจึงได้เสนอโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการช่วยเหลือ แก้ไข 
(นายก อบต.) ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตต าบลสามเมือง ในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 12 โครงการ คือ  
 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนายอุทัย-คลองอีสานเขียว หมู่ 1 งบประมาณ 

145,000 บาท 
 2. โครงการขยายถนน จากถนนลาดยาง-บ้านนายสัญชาติ บ้านสามเมือง หมู่ 1  งบประมาณ 

343,000 บาท 
 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่ 2 งบประมาณ 

431,000 บาท 
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 4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้างล าห้วยยาง (จากสะพาน -นานางสังวาลย์) หมู่ 3 
งบประมาณ 455,000 บาท 

 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานางหลาย -หนองโพธิ์ บ้านโนนส าราญ หมู่ 4   
งบประมาณ  497,000 บาท 

 6. โครงการก่สอร้างถนนหินคลุกจากนานายสมบูรณ์ หมู่ 5 - บ้านโนนซาด หมู่ 8 งบประมาณ 
231,000 บาท 

 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางหนูเล็ก-บ้านนายพนม บ้านโนนกอก หมู่ 5   
งบประมาณ 262,000 บาท 

 8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ -นานายบุญเลิศ หมู่ 6   
งบประมาณ 104,000 บาท 

 9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนสมบูรณ์ -บ้านแฝก หมู่ 3  
งบประมาณ 2,451,000 บาท 

 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอนถึงถนนลาดยางสายสีดา -บัวใหญ่ หมู่ 9 
งบประมาณ 384,000 บาท 

 11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุวรรณ์ -สระบัว หมู่ 10 งบประมาณ 
142,000 บาท 

 12. โครงการปรับปรุงระบบประปาหนองใหญ่ หมู่ 1,2,10 บ้านสามเมือง บ้านโนนเมือง และ
บ้านตะคร้อ  งบประมาณ  318,000 บาท 

  เพื่อให้สภาฯ พิจารณาต่อไป ส่วนรายละเอียดโครงการขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตาม
ส าเนาเอกสารที่ได้ส่งให้ทราบแล้ว  และเชิญช่างสุรินทร์ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าว
ต่อไปครับ 

นายสุรินทร์  ยะปะเต  -โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2565 รวมจ านวน 12 โครงการ รวมงบประมาณ  
(นายช่างโยธาฯ)  ทั้งสิ้น  5,763,000 บาท  (ชี้แจงรายละเอียดและสถานที่ด าเนินการโครงการ) รายละเอียด

สถานที่ด าเนินการและปริมาณงานตามเอกสารที่แจ้งให้ท่านทราบแล้วครับ   
นายวรรณา  ไชยแก้ว -จากที่ได้รับฟังข้อชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
(ประธานสภาฯ) 2565 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมใน

การจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรด
ยกมือ  

ที่ประชุม  -เห็นชอบ 7 เสียง, ไม่เห็นชอบ - เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง  
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อื่น ๆ 
นายวรรณา  ไชยแก้ว  -มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอข้อปรึกษาหารืออื่นอีกหรือไม่เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิเวช  ดงหงษ์ -ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จะมีการจัดกิจกรรมปลูกไผ่ ในเขต อบต.สามเมือง โดยได้เชิญ 
(นายก อบต.) ท่านนายอ าเภอสีดา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม รายละเอียดเชิญ ผอ.กองสวัสดิการชี้แจง

รายละเอียดครับ 
นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม -โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) และชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูดินและน้ าในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้มีความอุดม

สมบูรณ์ และเห็นว่า ไผ่ เป็นพืชพื้นถิ่นที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้หลากหลาย ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดท า
โครงการ “ปลูกไผ่ 1 ล้านต้น เพื่อคนโคราช” ซึ่งทาง อบต.สามเมือง จะด าเนินการปลูกไผ่  
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ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. บริเวณด้านหลังห้องประชุมสภา อบต.
สามเมือง โดยท่านนายอ าเภอสีดา นางกนิฎฐี  สุนทรเกศ เป็นประธานในการจัดโครงการ การ
แต่งกายเสื้อสีเหลือง ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวค่ะ 

 -กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ได้สนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  
ต าบลสามเมือง ได้รับการคัดเลือก 1 ราย คือ นายเวิ้ม  น้อมสูงเนิน อยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ 1 
เป็นการช่วยเหลือด้วยการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
งบประมาณ 50,000 บาท โดยมีระยะเวลาการด าเนินการภายใน 2 เดือน ซึ่งค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไม่รวมค่าช่าง หรือทาง อบต.สามเมืองจะจัดกิจกรรมจิตอาสาในการด าเนินการ
ดังกล่าว จะต้องปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่งค่ะ และวันนี้หลังจากประชุมเสร็จ จึงขอเชิญทุกท่าน
ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวค่ะ 

นางลัดดา  อภิรักขิตบุญญา -ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสามเมือง ได้ขอรับการสนับสนุน 
(ผอ.รพ.สต.โนนกอก) งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง เสนอโครงการ

ชาวสามเมืองสุขภาพดีด้วยการออกก าลังกาย เป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายทุก เย็นวัน
จันทร์ พุธ และศุกร์ บริเวณลาน รพ.สต.โนนกอก และลานบ้านแฝก -โนนส าราญ ขอเชิญทุก
ท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวค่ะ  

 -รพ.สต.โนนกอก ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง เสนอโครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) ในพื้นที่ต าบลสามเมือง ในโครงการดังกล่าวมีรถส าหรับรับส่งผู้ป่วยโควิด ผู้สูงอายุ พิการ 
และกลุ่มด้อยโอกาส เพื่อรับตรวจการรักษาที่ รพ.สีดา ซึ่งต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีค่ารถ หรือความ
ยากล าบากในการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยติดเตียง สามารถประสานติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ 
รพ.สต.โนนกอกค่ะ  

 
นายวรรณา  ไชยแก้ว - ขณะนี้การประชุมสภาฯ ไดด าเนินมาจนถึงเวลา 12.00 น. และยังมีเร่ืองอ่ืนๆ ที่จะแจ้งอีก  
(ประธานสภาฯ) จึงขอแจงทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน พักการประชุม

สภาฯ ชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะเร่ิมประชุมตอในเวลา 13.00 น.  
เวลา 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  

นายวรรณษ  ไชยแก้ว   - ไดเวลาเร่ิมการประชุม (ชวงหลัง) ขอด าเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ  
(ประธานสภาฯ)    
 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -การด าเนินงานโครงการต่างๆ อยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ 
(ส.อบต.หมู่ 6) ได้มาตรฐานและมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรครับ  
 -ไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสมบูรณ์ มีจุดที่ช ารุดหลายจุด ก็จะขอรับอุปกรณ์กับทาง อบต.      

สามเมือง โดยทางหมู่บ้านจะด าเนินการซ่อมแซมเองครับ 
 -หน้าฝนจ านวนลูกน้ ายุงลายมีจ านวนมาก โดยทาง อสม. จะด าเนินการก าจัดลูกน้ ายุงลายเป็น

ประจ าทุกอาทิตย์ และทรายอะเบทที่ได้รับไปหมดแล้ว จึงอยากจะขอรับใหม่ด้วย ฝากท่าน
ประธานสภาฯ ในคร้ังหน้าอยากจะให้เชิญ อสม.เข้าร่วมประชุมสภาฯ ด้วยครับ 

 -ตะแกรงเหล็กบริเวณด้านหน้า รพ.สต.โนนกอก ช ารุดผุพัง เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว อยากจะ
ฝากให้ทาง อบต.สามเมือง ช่วยดูแลด้วยครับ 

 -อยากจะให้มีการจัดท าป้ายบอกทางบริเวณด้านหน้า รพ.สต.โนนกอก เพื่อบอกทางไปสีดา 
และอยากจะให้ติดไฟกระพริบมาติดตั้งบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับ 
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นายวรรณา  ไชยแก้ว -เห็นด้วยกับ ส.อบต.ไพโรจน์ สุกาวิน เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเลี่ยงไปสีดาครับ 
(ประธานสภาฯ) -การขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 4 บริเวณร้านมาเด้อไปบ้านเมืองสูง ฝากทาง อบต.สามเมือง ช่วย

ดูแลด้วยครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -การขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย โรงเรือนต่างๆ หรือการต่อเติมอาคารต่างๆ  
(หน.ส านักปลัด) ขอให้มาขออนุญาตที่ อบต.สามเมือง เพราะหากเกิดเหตุช ารุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ ไม่ว่า

จะเป็นวาตภัย อัคคีภัย ทาง อบต.สามเมือง จะได้สามารถให้ความช่วยเหลือได้ และวัสดุที่ใช้ใน
การก่อสร้างจะต้องเป็นวัสดุที่คงทนครับ 

 -หากมงีานฌาปนกิจ งานบวช งานแต่ง หรืองานต่างๆ หากประสงค์จะขอก าลัง อปพร.ในการ
ช่วยงาน ขอให้แจ้งที่ อบต.สามเมืองครับ 

 -การพ่นหมอกควันส าหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาง อบต.สามเมือง ก็จะ
ด าเนินการพ่นก่อนการเปิดภาคเรียน โดยลักษณะของยุงลายจะอาศัยอยู่ในบริเวณน้ าใส หาก
เป็นบริเวณป่าหรือท่อน้ าเสียส่วนมากจะเป็นยุงร าคาญ ส าหรับทรายอะเบทหากหมู่บ้านใด
หมดสามารถขอรับได้ที่ อบต.สามเมืองครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -การขอก าลัง อปพร.ในการจัดงาน เป็นสิ่งที่ดีครับ แต่ที่ทราบมาจะมีค่าตอบแทนให้กับ อปพร. 
(ส.อบต.หมู่ 6) ไม่ทราบว่าหากมาขอ อปพร.ไปช่วยงานมีค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไรครับ 
นายทวีป  บุญมา -การด าเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ฝากให้ทาง อบต.สามเมือง ช่วยตรวจสอบการ 
(ส.อบต.หมู่ 2) ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพด้วยครับ 
 -ฝากในเร่ืองของการขยายเขตไฟฟ้าและการขยายเขตระบบประปา ทางด้านทิศตะวันตกบ้าน

สามเมืองทางไปบ้านหนองเชียงโข่ด้วยครับ 
 -การจัดงานต่างๆ ภายในหมู่บ้าน โดยปกติ อปพร.ประจ าหมู่บ้านก็จะออกไปช่วยตลอด ไม่ว่า

จะเป็นการจัดการจราจร อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ และอื่นๆ ครับ 
นางสมส่วน  ดงหงษ์ -จากเหตุวาตภัยที่ผ่านมา มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน หลังคาสังกะสีได้หลุดออก 2 แผ่น  
(ครู รร.บ้านแฝก) ก็อยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง ช่วยด าเนินการให้การช่วยเหลือ เนื่องจากบ้านดังกล่าวมีเพียง

ผู้สูงอายุ ไม่สามารถด าเนินการขึ้นไปซ่อมแซมเองได้ ซึ่งมีบางพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจะ
เห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วย จึงอยากจะฝากทาง อบต.
สามเมือง ช่วยดูแลในเร่ืองนี้ด้วยค่ะ 

นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -การช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย หมู่บ้าน ทาง อบต.สามเมือง ได้ออกไปส ารวจกับทางผู้น า 
(หน.ส านักปลัด) หมู่บ้าน ซึ่งจากการส ารวจพบว่าสังกะสีไม่ได้หลุดออกมา เพียงแค่ตีตะปูก็สามารถใช้ได้ปกติ 

ทาง อบต.สามเมือง จึงไม่ได้ให้การช่วยเหลือรายดังกล่าว โดยทางผู้น าแจ้งว่าจะให้ทางเจ้าของ
บ้านด าเนินการเองครับ  

นายนิเวช  ดงหงษ์ -ในการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย หากเจ้าของบ้านไม่สามารถด าเนินการได้ ในคร้ังต่อไปทาง  
(นายก อบต.สามเมือง) อบต.สามเมือง ก็จะเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมให้ และจะก าชับเจ้าหน้าที่ในการออกส ารวจ

ความเดือนร้อนและเจ้าของบ้านว่าสามารถด าเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่ครับ 
 -รถยนต์คันเดิมของ อบต.สามเมือง ขณะนี้ช ารุด ซึ่งได้ด าเนินการซ่อมแซมหลายครั้งแล้ว และ

ด้วยอายุการใช้งานกว่า 17 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินการซ่อมแซม หากต้องใช้
งบประมาณในการซ่อมแซมที่มากก็อาจจะต้องด าเนินการจัดหาคันใหม่ เพื่อใช้ในกิจการงาน
ของ อบต.สามเมือง ต่อไปครับ 

 -ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่มีรถและต้องการให้รถกู้ภัยไปส่ง ก็สามารถแจ้งประสานขอความช่วยเหลือ
ได้ที่ รพ.สต.โนนกอกครับ 

 -ถนนสายปากทางบ้านแฝกเข้ามาในหมู่บ้าน ถนนสายดังกล่าวทราบมาว่าได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว แต่ไม่ทราบว่าจะด าเนินการเมื่อไร และมีกระถางต้นเฟื้องฟ้าบริเวณสองข้าง
ทางท าให้ถนนสายดังกล่าวไม่มีไหล่ทาง ต้นไม้บางต้นบดบังการสัญจร อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
จึงอยากจะน าต้นไม้ออก อยากจะขอให้ทางผู้น าหมู่บ้าน หมู่ 3 และ หมู่ 4 จัดประชุม
ประชาคม เพื่อพิจารณาในการน ากระถางต้นไม้ดังกล่าวออกครับ  
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 -ถนนสายบ้านแฝก-บ้านโนนสมบูรณ์ ถนนสายดังกล่าวบริเวณโค้งนานางหนุ่ม ซึ่งเป็นกอไผ่ มี
การบดบังการจราจร ทางอบต.สามเมือง จะแจ้งทางเจ้าของพื้นที่ในการเข้าไปตัดแต่งกิ่งไผ่
หรือไม่ก็ขอขุดเอาเหง้าไผ่ออกเลยครับ และบริเวณทางโค้งวัดบ้านโนนสมบูรณ์ มีต้นไม้บดบัง
การจราจรเป็นจ านวนมาก จึงอยากจะให้ทางผู้น าหมู่บ้าน หมู่ 6 จัดประชุมประชาคม เพื่อขอ
ตัดแต่งต้นไม้บริเวณดังกล่าวออกครับ 

 -ป้ายบอกเส้นทางลัดไปสีดา หรือสัญญาณไฟกระพริบ ทาง อบต.สามเมือง ก็จะพิจารณา
ด าเนินการต่อไปครับ 

 -การด าเนินการโครงการต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ก็ได้ด าเนินการไปหลายโครงการแล้ว ขณะนี้เหลืออยู่ 2 โครงการ คือ โครงการ หมู่ 2 
และ หมู่ 6 ซึ่งได้รับทราบจากทางกองคลังว่ามีงบประมาณเข้ามาและเพียงพอต่อการ
ด าเนินการ ทาง อบต.สามเมือง ก็จะเร่งด าเนินงานโครงการดังกล่าวต่อไปครับ 

 -การขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตระบบประปา ทาง อบต.สามเมือง ก็จะด าเนินการตรวจสอบ
และให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ และส าหรับกรณีการขยายเขตไฟฟ้าขอให้เจ้าของบ้านใน
พื้นที่ดังกล่าวรวมตัวกันและไปแจ้งเรื่องได้ที่ช่างสุรินทร์เพื่อประสานให้ทางการไฟฟ้าต่อไปครับ 

 -ไฟฟ้าส่องสว่างที่สาธารณะต่างๆ หากบ้านใดต้องการเพิ่มจุดก็ขอให้แจ้งได้ที่ อบต.สามเมือง 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปครับ 

 -การแจ้งปัญหาความเดือดร้อนภายในหมู่บ้านไม่จ าเป็นต้องแจ้งเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจ การศึกษา และอื่นๆ ก็สามารถเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนเข้ามาได้เพื่อที่ทาง อบต.สามเมือง จะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ 

 -การขอ อปพร.ไปช่วยเหลือในการจัดงานต่างๆ ก็เพื่ออยากให้มีส่วนร่วมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
การจัดระเบียบการจราจร พิธีการต่างๆ สถานที่ต่างๆ สามารถขอรับการสนับสนุน อปพร.ได้ 
เป็นการด าเนินการด้วยจิตอาสาไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งแล้วแต่ทางเจ้าภาพจะให้ความอนุเคราะห์กับ 
อปพร. ครับ 

  -การด าเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ ทาง อบต.สามเมือง จะด าเนินการตรวจสอบ         
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเพื่อให้ได้งานที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ส าหรับต้นไม้ถนนสายบ้านแฝก-บ้านโนนสมบูรณ์ ก็จะไปประสานทางผู้น าในการแก้ไขปัญหา 
(ส.อบต.หมู่ 6) ดังกล่าว พร้อมจะท าการประชุมประชาคมหมู่บ้านต่อไปครับ 
นายสัญชาติ  สีหาบุตร  -การปรับปรุงระบบประปาหนองใหญ่ ท าให้น้ ามีคุณภาพมากข้ึน และขณะนี้มีจุดรั่วของน้ า 
(ส.อบต.หมู่ 1)   ประมาณ 4-5 จุด อยากจะฝากทาง อบต.สามเมือง ช่วยดูแลซ่อมแซมให้เรียบร้อยด้วยครับ 
นายสุวรรณ์  ทานา  -ไฟฟ้าสาธารณะบ้านตะคร้อดับอยู่ 3 จุด ก็จะขอรับอุปกรณ์เพื่อด าเนินการซ่อมแซมเองครับ 
(ส.อบต.หมู่ 10) 
นายนิเวช  ดงหงษ์   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสนอปัญหาและความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ได้รับทราบ โดยทาง 
(นายก อบต.)   อบต.สามเมือง ก็จะด าเนินการออกไปส ารวจปัญหาต่างๆ และจะพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป  

หากเกินที่ทาง อบต.สามเมือง จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ก็จะประสานไปกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องต่อไปครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
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